

Số: 97/TB-MTTQ-BTT

Mỹ Tú, ngày 22 tháng 6 năm 2022

## THÔNG BÁO

### Kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng năm 2022

Thực hiện Chương trình phối hợp và thống nhất hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện năm 2022;

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phối hợp với Thường trực HĐND, UBND huyện thực hiện và đạt được một số kết quả trong năm 2022 như sau:

#### I. TÌNH HÌNH TƯ TƯỞNG CÁC TẦNG LỚP NHÂN DÂN

Những tháng đầu năm 2022, tình hình sản xuất kinh doanh và đời sống một bộ phận Nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là người nghèo, người lao động tự do. Nông nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất, thu hoạch, tiêu thụ, thời tiết thất thường. Đời sống tinh thần, tâm lý của người dân cũng còn bị tác động mạnh, ... Nhưng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, cố gắng, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức tôn giáo, các doanh nghiệp, đã tích cực vào cuộc chăm lo thực hiện tốt các chính sách an sinh cho Nhân dân, nhất là người dân từ các tỉnh trở về địa phương, người cách ly tập trung, lao động tự do thất nghiệp, hộ kinh doanh bị ngưng hoạt động dài ngày,... đã được Nhân dân đồng tình, đánh giá cao, niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Mặt trận và các đoàn thể ngày càng được nâng lên, tinh thần đoàn kết tiếp tục được phát huy mạnh mẽ.

Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt nhưng vẫn còn lo ngại, công tác tiêm phòng vắc xin bổ sung, nhắc lại còn chậm; tình hình sản xuất kinh doanh, các mặt hàng thiết yếu, giá vật tư đầu vào của nhiều ngành sản xuất tăng cao; giá các mặt hàng nông sản của người dân sản xuất ra bán giá thấp; đời sống người dân gặp nhiều khó khăn; tội phạm, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp.

Do đó, các tầng lớp nhân dân mong muốn các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các cấp tiếp tục có các biện pháp hiệu quả hơn, quyết liệt hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là tiêm phòng vắc xin; duy trì và mở rộng thị trường việc làm, tạo thu nhập cho người lao động; giúp người dân ổn định sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống; có giải pháp bình ổn giá cả thị trường; tiếp tục quan tâm, mở rộng chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn; tăng cường ra quân truy vết, đấu tranh có hiệu quả các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự xã hội trên địa bàn huyện.

#### II. KẾT QUẢ CÔNG TÁC THAM GIA XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN

## **1. Tham gia công tác bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp nhiệm kỳ 2022 – 2027:**

Sau khi tiếp thu, quán triệt văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sóc Trăng về bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 – 2027. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp xây dựng Kế hoạch liên tịch số 57 về bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp; ban hành Hướng dẫn số 05/HD-MTTQ-BTT về Hướng dẫn quy trình hội nghị hiệp thương nhân sự; Kế hoạch số 123/KH-MTTQ-BTT về kiểm tra, giám sát công tác bầu cử; Công văn số 218/MTTQ-BTT về Hướng dẫn nội dung tuyên truyền công tác bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Phân công cán bộ tham gia tập huấn công tác bầu cử tại tỉnh. Phối hợp tổ chức triển khai, quán triệt Kế hoạch liên tịch và Hướng dẫn quy trình hội nghị hiệp thương về bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, xã, thị trấn và Trưởng ban công tác Mặt trận ấp. Các tổ chức thành viên triển khai, tuyên truyền 110 cuộc đến chi, tổ hội có 14.398 lượt cán bộ, đoàn viên, hội viên nghe. Mặt trận các xã, thị trấn đã tổ chức tuyên truyền được 145 cuộc có 28.650 lượt cử tri (*đại diện hộ dân*) tham dự. Phối hợp với Đài Truyền thanh huyện và các ngành liên quan thực hiện được tuyên truyền 47 buổi, xây dựng được 20 tin, bài về công tác bầu cử Trưởng ban nhân dân ấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027 trên địa bàn huyện.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn phối hợp UBND hướng dẫn Trưởng ban nhân dân ấp xây dựng báo cáo kiểm điểm hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2022. Có 83/83 ấp tổ chức kiểm điểm hoạt động nhiệm kỳ qua và giới thiệu 83 đảng viên ứng cử Trưởng ban nhân dân ấp (trong đó 23 tái ứng cử, 60 ứng cử mới); có 3 ứng cử viên thường trú ngoài ấp. Có 16.051 cử tri đến dự hội nghị, chiếm tỷ lệ 64,04% đại diện hộ toàn huyện. Tổng số cử tri (hộ) đi bầu cử 25.383 /25.443 trong danh sách, chiếm tỷ lệ 97,76%. Kết quả có 83 người trúng cử Trưởng ban nhân dân ấp nhiệm kỳ 2022-2027 (*trong đó ấp Phước Trường A bầu tín nhiệm chỉ đạt 38,46%, nên tiến hành giới thiệu nhân sự bầu lần 2 tỷ lệ phiếu tín nhiệm chiếm 98,81%*).

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phân công thành viên Ban Thường trực trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo công tác bầu cử tại các xã, thị trấn; thành lập 3 tổ kiểm tra công tác chuẩn bị trước ngày bầu cử, đồng thời phân công thành viên trực tiếp giám sát trong ngày bầu cử 7/5/2022. Qua đánh giá, nhận xét các đơn vị đều thực hiện đảm bảo theo quy trình, quy định về công tác bầu cử trên địa bàn.

## **2. Tham gia công tác góp ý kiến xây dựng pháp luật; tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật**

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban, ngành và các tổ chức thành viên góp ý vào dự thảo Luật Thực hiện dân chủ cơ sở. Đồng thời, chủ động tham gia xây dựng các quy hoạch, chính sách, quy định của cấp ủy, chính quyền có liên quan thiết thực đến quyền, lợi ích và đời sống của Nhân dân.

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Luật hòa giải ở cơ sở, Luật tín ngưỡng tôn giáo; đồng thời phối hợp với Hội

đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện, Phòng Tư pháp, Chi Hội luật gia huyện, các tổ chức thành viên cùng cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, thông qua các hình thức như: Tổ chức hội nghị chuyên đề; lồng ghép các cuộc họp, hội nghị tập huấn, hoạt động tư vấn, hòa giải; thông qua hoạt động kiểm tra, giám sát, hướng dẫn; nội dung chủ yếu là các văn bản luật, pháp lệnh, nghị quyết, quyết định được thông qua tại các kỳ họp Quốc hội khóa XV;

Phối hợp triển khai “Ngày Pháp luật” năm 2022 trên địa bàn huyện; tổ chức huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng làm công tác hòa giải cơ sở. Phát huy vai trò người có uy tín, đi đầu gương mẫu, hướng dẫn nhân dân thực hiện, động viên gia đình, cộng đồng và xã hội tham gia thực hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Thông qua đó ý thức và trách nhiệm của cộng đồng dân cư có nhiều tiến bộ, tham gia thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, nhất là nhiệm vụ phát triển KT-XH của địa phương và các phong trào khác...

### **3. Công tác giám sát và phản biện xã hội**

➔ Tiếp tục thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội. Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong huyện, các tổ chức thành viên chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch giám sát, phản biện năm 2022, xác định rõ nội dung chủ trì, nội dung phối hợp thực hiện.

Việc thực hiện hoạt động giám sát và phản biện xã hội thực hiện theo đúng quy định tại Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 2015; Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/6/2017, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14, Chính Phủ, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về Quy định chi tiết các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thông tri 25/TTr-MTTW-BTT, Thông tri 10/TTr-MTTW-BTT của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Kế hoạch giám sát và phản biện xã hội năm 2022 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng.

Trong 6 tháng đầu năm, MTTQ chủ trì giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ lao động tự do, hỗ trợ hộ kinh doanh theo Quyết định 1793 và Quyết định 175/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng; Giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, trình thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên (theo Quy định 124 của Ban Bí thư Trung ương Đảng). Đồng thời phối hợp Giám sát công tác bầu cử trưởng ban nhân dân ấp nhiệm kỳ 2022-2027, giám sát công tác tiêm vắc xin, phòng chống dịch Covid-19.

Tham gia cùng Thường trực HĐND huyện 2 cuộc giám sát về chống thất thu và xử lý nợ đọng thuế (thị trấn, Chi cục thuế), giám sát việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người bị ảnh hưởng do Covid-19 (4 xã và UBND huyện). Tham gia Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát việc thi hành pháp luật tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ (2 xã). Tham gia Ban KT-XH của HĐND huyện giám sát việc thực hiện chế độ chính sách cho người có công, an sinh xã hội (UBND xã và Phòng LĐ-TBXH huyện).

Ban Thanh tra nhân dân tham gia giám sát việc giải quyết khiếu nại, mâu thuẫn nhỏ trong nội bộ nhân dân, kết quả 8 vụ được UBND xã giải quyết hợp tình hợp lý.

Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đang triển khai 3 cuộc giám sát xây dựng cơ bản, nhìn chung hầu hết chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện khá nghiêm túc theo bản vẽ thiết kế.

Ngoài ra, Ban Thường trực UBMTTQ huyện tham gia các đoàn giám sát của ban, ngành cấp tỉnh làm việc trên địa bàn huyện. Qua các cuộc giám sát đã kịp thời phản ánh, kiến nghị đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, chấn chỉnh những hạn chế, thiếu sót, góp phần xây dựng chính quyền vững mạnh.

#### **4. Về thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở; phòng, chống tham nhũng**

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện và hướng dẫn MTTQ xã thị trấn thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở. Tham gia Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở cấp huyện; phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Mặt trận, đoàn thể. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC trong cơ quan, việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức; việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính được các cơ quan, đơn vị thường xuyên quan tâm thực hiện. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc triển khai, thực hiện QCDC.

Từ đầu năm các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức Hội nghị công chức, viên chức đạt 100% đúng theo tinh thần Nghị định 04-NĐ/CP của Chính phủ. Tại hội nghị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị lắng nghe các ý kiến đóng góp, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có liên quan đến việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động; đồng thời, phát động phong trào và ký kết giao ước thi đua 2022.

Các xã thị trấn xây dựng kế hoạch giám sát việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên về tinh thần trách nhiệm phục vụ nhân dân của cán bộ và phòng ngừa những biểu hiện quan liêu, tham nhũng, tiêu cực xảy ra. Việc thực hiện quy chế dân chủ và cải cách hành chính ở cơ sở luôn được quan tâm, hầu hết các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ và nhân dân đều được công khai, niêm yết, tạo mọi điều kiện để người dân tham gia góp ý; đảm bảo dân chủ, công bằng, đúng nguyên tắc, trình tự theo quy định của pháp luật, đảm bảo người dân được tiếp cận thông tin nhanh chóng, kịp thời.

#### **5. Tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc cử tri; phối hợp tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân**

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân huyện tổ chức cho Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Sóc Trăng tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 3 (tại Mỹ Phước và Phú Mỹ), có 196 cử tri và nhân dân tham dự, có 12 lượt ý kiến gửi đến Quốc hội và chính quyền các cấp. Tổ chức cho đại biểu Hội đồng nhân dân 3 cấp tiếp xúc cử tri sau kỳ họp cuối năm 2021 bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu huyện và 9 xã, thị trấn, có 270 cử tri và nhân dân tham dự. Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp giữa năm 2022 tại 9/9 xã, thị trấn, có 548 cử tri và nhân dân tham dự và có 103 lượt ý kiến, kiến nghị đến các cấp thẩm quyền.

Duy trì việc họp định kỳ hàng tháng để nắm bắt tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, tổng hợp các ý kiến, báo cáo phản ánh về cơ quan Đảng, Nhà nước. Chủ động phối hợp giám sát và theo dõi, đôn đốc việc giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

## **6. Công tác tiếp công dân và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo**

Tiếp tục thực hiện Thông tri số 36/TTr-MTTW-BTT ngày 6/5/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “quy định, hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tiếp công dân và xử lý khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân”. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện có phân công lãnh đạo và cán bộ thực hiện tiếp công dân thường xuyên vào thứ 4 hàng tuần; có bố trí điểm Tiếp công dân tại cơ quan MTTQ huyện.

Phối hợp UBND huyện xây dựng và ban hành Kế hoạch liên tịch số 18/KHLT-UBND-UBMTTQ, ngày 14/02/2022 về phối hợp thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở, hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam xã, thị trấn phối hợp UBND cùng cấp củng cố, kiện toàn Tổ hòa giải đảm bảo đạt yêu cầu về tỷ lệ hòa giải viên nữ, người dân tộc thiểu số, hầu hết hòa giải viên là những người am hiểu pháp luật, truyền thống, tập quán và được người dân tín nhiệm; thường xuyên tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn cho hòa giải viên nên kết quả hòa giải ở cơ sở có tỷ lệ thành ngày càng tăng.

## **7. Tích cực tham gia góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước**

Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tham gia góp ý kiến 10 văn bản dự thảo của ngành huyện; tham gia cùng các ngành 01 cuộc đối thoại trực tiếp hộ dân. Cấp xã góp ý 15 văn bản dự thảo. Ngoài ra, MTTQ các cấp nắm tình hình nhân dân, đề xuất biện pháp sát thực đề giải quyết những vấn đề nóng, bức xúc trong nhân dân. Duy trì họp giao ban để tập hợp kịp thời ý kiến từ các tổ chức chính trị- xã hội, các tổ chức thành viên của Mặt trận để nâng cao chất lượng thông báo xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam tại các kỳ họp của Hội đồng nhân dân cùng cấp.

Tiếp tục triển khai Thông tri số 10/TT-MTTW-BTT ngày 29/9/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về việc hướng dẫn giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư về quy định giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên để thực hiện nhiệm vụ giám sát và góp ý.

## **III. KIẾN NGHỊ TẠI KỲ HỌP THỨ 4**

### **1. Đề nghị Ủy ban nhân dân huyện**

Trên cơ sở phản ánh của các ngành và Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đề nghị Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo các phòng, ban ngành huyện thực hiện một số nhiệm vụ như sau:

Chỉ đạo ngành nông nghiệp tiếp tục theo dõi, hướng dẫn nông dân sản xuất vụ mùa theo kế hoạch khuyến cáo; phối hợp kết nối thị trường tiêu thụ đầu ra ổn định cho

sản phẩm nông nghiệp, giúp nông dân an tâm sản xuất bền vững, đặc biệt là xử lý cò lúa, cò máy cắt lúa. Cùng cố, nâng chất lượng hoạt động của tổ hợp tác, hợp tác xã, đảm bảo hoạt động phải có chất lượng và hiệu quả.

Ngân hàng Nhà nước, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện tiếp tục có chính sách khoan nợ, giảm lãi suất cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các hộ sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ có dư nợ tại các Ngân hàng để giảm bớt khó khăn cho tổ chức, cá nhân bị ảnh hưởng của dịch bệnh, giúp họ phục hồi sản xuất, kinh doanh, ổn định cuộc sống.

Ngành Công an phối hợp các ngành chức năng có giải pháp, kế hoạch tuần tra tấn công, trấn áp các loại tội phạm, như cướp giật, trộm cắp, ma túy, các đối tượng tham gia giao thông; giải tán các tụ điểm tệ nạn xã hội ở vùng nông thôn; có hình thức chế tài, xử lý nghiêm minh các vụ vi phạm nhằm răn đe, ngăn ngừa không để phát sinh, bảo đảm tình hình an ninh, trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông trong cuối năm.

## **2. Kiến nghị Hội đồng nhân dân huyện**

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thống nhất cao và tham gia tích cực các cuộc giám sát năm 2022 của Hội đồng nhân dân, các Ban HĐND huyện, nhất là giám sát việc thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng Covid-19. Tuy nhiên, qua khảo sát của Mặt trận, nhiều ý kiến của người dân phản ánh việc xét đối tượng thụ hưởng còn bỏ sót, còn trùng lặp. Do đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đề nghị Hội đồng nhân dân huyện bổ sung nội dung tiếp tục giám sát việc rà soát, xét chọn, phê duyệt chi hỗ trợ đối tượng cách ly tập trung, hộ kinh doanh,...vào chương trình giám sát năm 2022.

Đề nghị quý đại biểu HĐND huyện thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, thực hiện đầy đủ trách nhiệm của người đại biểu dân cử trong hoạt động giám sát, góp phần đảm bảo đem lại quyền và lợi ích chính đáng cho cử tri và nhân dân.

Trên đây là kết quả Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng năm 2022 và những kiến nghị gửi đến kỳ họp thứ 4 HĐND huyện khóa XII.

### **Nơi nhận:**

- BTT UBMTTQ huyện;
- TT HĐND huyện;
- Lưu: VP.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC  
**CHỦ TỊCH**



**Quách Thanh Vui**